

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 62002905
Source :	กรุงเทพธุรกิจ	
Date :	Page :	No :

‘เอ็กโก’เลี้ยงขายธุรกิจถ่านหินอินโดฯ

กรุงเทพธุรกิจ • “เอ็กโก กรุ๊ป” เผยพร้อม เสร็จขายเหมืองถ่านหิน ในอินโดนีเซีย และ โรงไฟฟ้าพลังลมในออสเตรเลีย หากได้ ผลตอบแทนที่ดี ลั่นเตรียมเงินไปต่อยอด ลงทุนใหม่ที่สร้างกำไรสูงกว่า

นายจักรกฤษ พิบูลย์ไฟโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า บริษัท อยู่ระหว่างพิจารณาขายธุรกิจเหมืองถ่านหิน ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหากมีผู้สนใจ และเสนอซื้อในราคาที่ทำให้ผลตอบแทน เป็นที่พอใจ หรือทำกำไรที่ดีก็พร้อม พิจารณาขาย แม้ว่าขณะนี้ราคาถ่านหิน จะปรับตัวสูงขึ้น และมีผลกำไรแล้ว

อย่างไรก็ตามได้รับรายงานว่าธุรกิจ ถ่านหินมีกำลังการผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย โดยผลิตอยู่ 1.2 ล้านตันต่อปี แต่หากทำได้เพิ่มขึ้น ตามทิศทางราคา ถ่านหินที่ปรับสูงขึ้นแต่เนื่องจากธุรกิจหลัก ของบริษัทคือโรงไฟฟ้า ส่วนถ่านหินเป็นธุรกิจ เกี่ยวเนื่องจึงทำให้ตัดสินใจที่จะขยายกิจการ และเปิดรับพิจารณาเงื่อนไขจากผู้ที่จะ ยื่นข้อเสนอเข้ามา

สำหรับเหมืองถ่านหินมานัมบัง เมารานีในอินโดนีเซียที่เอ็กโกกรุ๊ป ถือหุ้น สัดส่วน 40% นั้นที่ผ่านมา มีผู้สนใจมาเจรจา เสนอซื้อบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถตกลง เงื่อนไขราคากันได้ ทำให้ต้องยุติการเจรจาลงไป แต่หากมีผู้สนใจรายใหม่มาขอซื้อ ก็พร้อมเจรจabanพื้นฐานเงื่อนไขที่ดี โดยบริษัท ไม่เร่งรัดที่จะขายเนื่องจาก ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบใช้เงิน แต่ หากได้ผลตอบแทนที่ดี ก็ถือเป็นโอกาส ที่จะสร้างกำไรเพื่อนำเงินไปต่อยอด การลงทุนใหม่ที่อาจสร้างผลตอบแทน ที่ดีกว่าในอนาคต

“บริษัทมองว่าในทางธุรกิจการซื้อขาย สิทธิบัตรถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งธุรกิจไหน ทำกำไรได้ดีก็ควรพิจารณาขาย หรือหาก ธุรกิจไหนมีผลตอบแทนไม่ดี ก็ควรขาย และปัจจุบันธุรกิจถ่านหินถือว่าซบเซา จึงต้องพิจารณาว่าจะทำอะไร แต่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบขายเนื่องจากราคาถ่านหินในขณะนี้ ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นและยังไม่มีความจำเป็น ต้องรีบใช้เงิน”

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังลมโบโคร็อค

วินด์ฟาร์ม (BRWF) ในประเทศออสเตรเลีย ขนาด 113 เมกะวัตต์ บริษัทก็พร้อมเจรจา ขายเช่นกัน โดยมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ในออสเตรเลียเริ่มเติบโตไม่มากนักตาม ทิศทางของเศรษฐกิจที่ไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้สภาพตลาดซื้อขายไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป จึงได้มองหาโอกาสที่จะพิจารณาขาย โรงไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อนำเงินไปต่อยอด การลงทุนในอนาคตแทน

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินการขายสินทรัพย์ทั้งโรงไฟฟ้า ถ่านหินมาชินลอคในประเทศฟิลิปปินส์และ ขายหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ จำนวน 18.72% ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้สนใจเสนอซื้อโดยให้เงื่อนไข และราคาที่ดี มีผลตอบแทนสูง

โดยเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ ดังกล่าว บริษัทได้ไปลงทุนถือหุ้นโรงไฟฟ้า ก๊าซ Paju ในประเทศเกาหลีใต้ ขนาดกำลัง ผลิต 1,823 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน 2.62 หมื่นล้านบาท คาดว่ารายการซื้อขายดังกล่าว จะแล้วเสร็จในต้นปี 2562